



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 151 ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

ช่วงวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- สภาพัฒน์เผยเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ขยายตัว 3% คาดทั้งปีโต 3-4%
- ศูนย์พยากรณ์ฯ เผยดัชนีแข่งขัน SMEs ไตรมาส 1 ยังซึมเหตุยอดขายลด ปัญหาการเงินรุม
- สศก. เผยดัชนีราคา-ผลผลิตสินค้าเกษตร เม.ย.58 ลดลง
- ผลจัดเก็บรายได้รัฐ 7 เดือนแรก สูงกว่าคาด 1.4%

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ไตรมาส 1/2558 ขยายตัวร้อยละ 3.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 4/2557 ที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียงร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปรับตัวดีขึ้นตามการขยายตัวที่เร่งขึ้นของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 2.4 การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 37.8 เป็นการขยายตัวของการลงทุนของรัฐบาลและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะการลงทุนในภาคก่อสร้างปรับตัวดีขึ้นมาก และภาคการท่องเที่ยวที่จำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวในระดับที่ดี แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยในภาพรวมยังมีความเสี่ยงอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกในไตรมาสที่ 1 ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.3 อันเป็นผลจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ายังมีความเปราะบางและขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ปรับประมาณการจีดีพีปี 2558 มาอยู่ที่ร้อยละ 3-4 จากประมาณการเดิมอยู่ที่ร้อยละ 3.5-4.5

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ประจำไตรมาสที่ 1/2558 ดัชนีอยู่ที่ระดับ 50 ลดลงจากไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมาที่ระดับ 50.5 สะท้อนภาพรวมของ SMEs ว่าผู้ประกอบการ SMEs มองว่าความสามารถในการแข่งขันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและมีแนวโน้มทรงตัว โดยมี 4 สัญญาณที่สะท้อนถึงดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและสุขภาพของ SMEs ในไตรมาสนี้ ได้แก่ ยอดขายและรายได้มีแนวโน้มลดลง ปัญหาขาดสภาพคล่องมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ภาระหนี้สินมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และยังคงมีอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งปัญหาของ SMEs ส่วนใหญ่ยังคงเป็นปัญหาด้านการเงินเป็นสำคัญ ซึ่งรัฐบาลควรใช้ธนาคารของรัฐเข้ามาแก้ปัญหาในด้านดังกล่าวโดยเดินหน้านำร่องปรับลดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ธุรกิจ SMEs ลง เพื่อลดภาระหนี้สินและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจ SMEs เพิ่มมากขึ้น

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาสินค้าเกษตรและปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2558 ปรับตัวลดลง โดยดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2558 ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.45 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าเกษตรที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา สุกร ไก่เนื้อและไข่ไก่ ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2558 ปรับตัวลดลงร้อยละ 13.28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม 2558 จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนเมษายน 2558 ส่วนดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยสินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม 2558 ได้แก่ ข้าวนาปรัง สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ลิ้นจี่ และผลไม้ภาคตะวันออก

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยยอดการจัดเก็บรายได้รัฐบาลช่วง 7 เดือนของปีงบประมาณ 2558 อยู่ที่ 1.14 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1.56 หมื่นล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.4 เป็นผลจากการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ การจัดภาษีน้ำมันที่สูงกว่าเป้าหมายเนื่องจากการปรับขึ้น



อัตราภาชนะน้ำมันดีเซล และการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่น ขณะเดียวกันการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ยังต่ำกว่าเป้าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัว แม้ว่าในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐยังสูงกว่าเป้าหมาย สะท้อนให้เห็นว่าการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัว อย่างไรก็ตามคงต้องจับตามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่จะออกมาในเร็วๆ นี้ว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งก็จะมีผลสะท้อนกลับมาสู่การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐในท้ายที่สุด

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- ยอดการสร้างบ้านใหม่สหรัฐฯ เม.ย. 58 สูงสุดในรอบเกือบ 8 ปี
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตสหรัฐฯ พ.ค. 58 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน
- ภาคการผลิตยูโรโซน พ.ค. 58 ต่ำสุดในรอบ 3 เดือน
- ภาคการผลิตของจีนหดตัวลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน
- ราคาน้ำมันปรับตัวลง จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น และอุปทานน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีทิศทางผันผวน เริ่มด้วยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยอดการสร้างบ้านใหม่สหรัฐฯ เดือนเมษายน 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เพิ่มขึ้นสูงสุดนับในรอบเกือบ 8 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 โดยมีจำนวน 1.135 ล้านยูนิต แสดงให้เห็นว่าตลาดบ้านใหม่ในสหรัฐฯ เริ่มกลับมาปรับตัวดีขึ้นอีกครั้ง สนับสนุนตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่มีสัญญาณการปรับตัวดีขึ้น ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหรัฐฯ ที่จัดทำโดย Markit ในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 53.8 ปรับตัวลดลงจาก 54.1 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งแม้จะปรับตัวลดลงแต่ค่าดัชนียังคงยืนตัวในระดับที่เกินกว่า 50 ได้ เช่นเดียวกับดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือนพฤษภาคม 2558 อยู่ที่ 53.4 ปรับตัวลดลงจากระดับ 53.9 ในเดือนเมษายน 2558 ถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน แต่ตัวเลขยังคงอยู่เหนือกว่าระดับ 50 สะท้อนถึงสัญญาณการเติบโตแต่เป็นการเติบโตที่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน ในส่วนของดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของจีนในเดือนพฤษภาคม 2558 ที่จัดทำโดย SHBC อยู่ที่ระดับ 49.1 ต่ำกว่าระดับ 50 บ่งชี้ว่ากิจกรรมภาคการผลิตของจีนในเดือนนี้ยังคงหดอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน

สำหรับราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 62.99 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หลังค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าขึ้นสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ประกอบกับตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันที่ยังคงล้นตลาด โดยสำนักงานพลังงานสากล (IEA) รายงานว่าปริมาณน้ำมันดิบจากกลุ่ม OPEC ในปัจจุบันมีมากเกินความต้องการใช้อยู่ 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ขณะที่สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) กล่าวว่าปริมาณน้ำมันดิบของโลกจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (25-29 พฤษภาคม 2558)

- กระทรวงพาณิชย์แถลงการส่งออกเดือนเมษายน 2558
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และยอดการผลิตและส่งออกถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เดือนเมษายน 2558
- ประมาณการครั้งที่ 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 1/2558 ของสหรัฐฯ